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-ส าเนา- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 25๖7 
ครั้งที่ ๒/2566 

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 25๖6 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลน้ าอ้อม 

.......................................................................................... 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ ประธานกรรมการแปรญัตติ นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ 
2 นายอภิชิต   มาตสมบัติ กรรมการแปรญัตติ อภิชิต   มาตสมบัติ 
3 น.ส.จันทร์เพ็ญ   บอมโคตร กรรมการแปรญัตติ จันทร์เพ็ญ   บอมโคตร 
4 นางพัชรี   โพธิ์ศรี  กรรมการแปรญัตติ พัชรี   โพธิ์ศรี 
5 นายสมพงษ์   อินสม กรรมการแปรญัตติ สมพงษ์   อินสม 
6 น.ส.ภัชราพร  แสนโคก กรรมการแปรญัตติ ภัชราพร  แสนโคก 
7 นายหนูไกร   โนราช กรรมการแปรญัตติ/เลขานุการ หนูไกร   โนราช 

 

ผู้ลาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
- - - - 

ผู้ขาดการประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
- - - - 

 
 

ผู้เข้าร่วม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจ าเนียร  เหล่าสุพรรณ นายกเทศมนตรี จ าเนียร  เหล่าสุพรรณ 
2 นายทูลทิพย์   วงษาจันทร์ ปลัดเทศบาล ทูลทิพย์   วงษาจันทร์ 
3 นายวีระชัย  พละสรรค์ รองปลัดเทศบาล วีระชัย   พละสรรค์ 
4 น.ส.บุปผา  พาระแพน หัวหน้าส านักปลัด บุปผา  พาระแพน 
5 นายธีรพล  จันทร์เทพ ผอ.กองการศึกษา ธีรพล  จันทร์เทพ 
6 นายสุรีย์   สารศิริวัฒนกุล สมาชิกสภาเทศบาล สุรีย์   สารศิริวัฒนกุล 
    

 

/เปิดประชุม...  
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เปิดประชุม   เวลา  09.30  น. 
 เมื่ อคณะกรรมการแปรญั ตติ สภา เทศบาลต าบล น  า อ้อมครบองค์ป ระชุ มแล้ ว                   
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ ประธานกรรมการแปรญัตติประชุมสภาเทศบาลต าบลน  าอ้อมได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี  
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕63 ข้อ ๔๙ และท่ีประชุมได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติแล้ว ตามประกาศเทศบาลต าบลน  าอ้อม เรื่อง  แต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติ ลงวันที่ ๑0 สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖6 โดยมีรายชื่อกรรมการฯดังนี  
 1. น.ส.นิลาวรรณ  เหล่าสุพรรณ์        ประธานกรรมการแปรญัตติ 
 2. น.ส.จันทร์เพ็ญ   บอมโคตร กรรมการแปรญัตติ 
 3. นายอภิชิต   มาตสมบัติ  กรรมการแปรญัตติ 
 4. นางพัชรี   โพธิ์ศรี   กรรมการแปรญัตติ 
 5. น.ส.ภัชราพร  แสนโคก  กรรมการแปรญัตติ 
 6. นายสมพงษ์   อินสม  กรรมการแปรญัตติ 
 7. นายหนูไกร   โนราช กรรมการแปรญัตติ/เลขานุการ 

เ พ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖7 ตามที่สภาเทศบาลต าบลน  าอ้อม ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่๑ เมื่อวันที่           
10 สิงหาคม 25๖6 และได้มีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ จ านวน 6 วัน ในระหว่างวันที่ 11 – 16          
สิงหาคม 25๖6 ตั งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง เวลา 16.30 นั น ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดมายื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 25๖๗ ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ก่อนที่จะเข้าวาระพิจารณาในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ดิฉันได้เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลน  าอ้อม,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาลและ
หัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นผู้จัดท าและเป็นผู้ของบประมาณในการจัดท าโครงการต่างๆเข้ามาชี แจงรายละเอียด
ให้ท่านกรรมการแปรญัตติงบประมาณฯทราบก่อนๆที่ท่านกรรมการฯจะแปรญัตติว่าควรขอลดรายจ่ายหรือขอ
ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายงบประมาณหรือคงร่างเดิมในร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯนี  

ที่ประชุม -รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ครั้งที่  ๑/๒๕๖6 เมื่อวันที่ ๑0 สิงหาคม ๒๕๖6 

น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ -  ให้เลขานุการอ่านรายงานการประชุม  ครั งที่  ๑/๒๕๖6           
ประธานกรรมการฯ วันที่ ๑0 สิงหาคม  ๒๕๖6 ต่อที่ประชุม  จบแล้ว ได้ถามที่ประชุมว่ามีตรงไหน 

 แก้ไข  เพิ่มเติม  หรือไม่   
 -  ถ้าไม่มี  ขอมติที่ประชุมให้การรับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม -  รับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
     - ไม่มี - 

/ระเบียบวาระท่ี  4…  



-3- 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ   
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง พิจารณาเสนอใหม่ 
5.๑  การแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖7 

น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ - ตามท่ีท่านปลัดได้ชี แจงรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานกรรมการฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 แล้วนั น ท่านกรรมการแปรญัตติคงเข้าใจและรับทราบแล้ว 
    ก่อนที่จะพิจารณาในร่างเทศบัญญัติฯผมขอแจ้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
ท่านกรรมการฯทราบก่อนครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 

ข้อ 59   “ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการ 
ขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียว 
กับการเสนอญัตต ิค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะ 
เวลาที่สภาก าหนด ตามข้อ 45 วรรคสามและข้อ 49 วรรคหนึ่ง” 

                        ข้อ 60    “ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายการขึ นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือ 
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับการรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
ค าแปรญัตตินั นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ” 

ข้อ 61    “ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี  

(1) ดอกเบี ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่น 

เป็นผู้วินิจฉัยชี ขาด” 

ที่ประชุม   -รับทราบ- 

น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ 
ประธานกรรมการฯ  การแปรญัตติในร่างเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลน้ าอ้อม เรื่อง  
 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖7 
 ข้อ 1. เทศบัญญัตินี เรียกว่า เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖7 ในที่ประชุมไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ มีท่านคณะกรรมการแปรญัตติท่านใดจะ
เสนอขอแปรญัตติหรือไม่ และมีท่านกรรมการจะอภิปรายไหมคะ  
 ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใดเห็นชอบให้
คงร่างเดิม ขอได้โปรดยกมือขึ น  
มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      6      เสียง  ไม่เห็นชอบ    -       เสียง 
  งดออกเสียง          1            เสียง 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่ากรรมการ เห็นชอบให้คงร่างเดิมในเทศบัญญัติงบประมาณ   
ประธานกรรมการฯ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7    
 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ        6      เสียง  ไม่เห็นชอบ       -     เสียง 
   งดออกเสียง          1          เสียง 

/ข้อ  2… 
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 ข้อ  2. เทศบัญญัตินี ให้ใช้บังคับตั งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖6 เป็นต้นไป 
ในที่ประชุม  ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ มีท่านคณะกรรมการแปรญัตติท่านใดจะยื่นแปรญัตติหรือไม่ และมีท่าน
กรรมการจะอภิปรายอีกหรือไม่คะ 
 ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใดเห็นชอบให้คง
ร่างเดิม ขอได้โปรดยกมือขึ น  
มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      6      เสียง  ไม่เห็นชอบ    -       เสียง 
  งดออกเสียง          1            เสียง 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่ากรรมการ เห็นชอบให้คงร่างเดิมในเทศบัญญัติงบประมาณ  
ประธานกรรมการฯ รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖6     
 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ        6      เสียง  ไม่เห็นชอบ       -     เสียง  
  งดออกเสียง          1         เสียง 
 ข้อ  3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7 ให้ตั งจ่าย 
เป็นจ านวนรวมทั งสิ น  36,000,000-  บาท ในที่ประชุม  ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ มีท่านคณะกรรมการแปร
ญัตติท่านใดจะยื่นแปรญัตติหรือไม่ และมีท่านกรรมการจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
 ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านใดเห็นชอบให้
คงร่างเดิม ขอได้โปรดยกมือขึ น  
มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      6      เสียง  ไม่เห็นชอบ    -       เสียง 
  งดออกเสียง          1            เสียง 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่ากรรมการ เห็นชอบให้คงร่างเดิมในเทศบัญญัติงบประมาณ  
ประธานกรรมการฯ รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7   
 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ        6      เสียง  ไม่เห็นชอบ       -     เสียง 
 งดออกเสียง          1          เสียง 
 ข้อ  4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ตั งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั งสิ น 36,000,000.- บาท (สามสิบหกล้าน
บาทถ้วน) โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี   

/ด้าน… 
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ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,614,280 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 900,880 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 4,243,760 

 แผนงานสาธารณสุข 1,210,400 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,432,120 

 แผนงานเคหะและชุมชน 858,000 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 215,000 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 700,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,278,280 

                    แผนงานการเกษตร 15,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น  
 แผนงานงบกลาง 10,532,280 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,000,000 
โดยมีกรรมการแปรญัตติเป็นผู้เสนอค าแปรญัตติ โดยดิฉันขอเรียงตามล าดับ ดังนี  

 เชิญท่านอภิชิต   มาตสมบัติ เป็นผู้ขอแปรญัตติ คนที่ ๑ 
นายอภิชิต   มาตสมบัติ เรียนท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติและกรรมการแปรญัตติ   
สมาชิก/กรรมการแปรญัตติ กระผมนายอภิชิต   มาตสมบัติ กรรมการแปรญัตติ ขอแปรลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่าย  
                  รายการที่ ๑ หลักการ  

ข้อความเดิม.......รายจ่ายท่ัวไป.......  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หน้าที่ 14  รายการ (3) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ 
 ตั งไว้          50,000   บาท  
 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย      10,000    บาท  
 คงไว้          40,000 บาท 
 เหตุผล  เนื่องจากงบประมาณที่ตั งไว้สูงกว่าการเบิกจ่ายจริง จึงขอลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่ายเพื่อความเหมาะสมในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 
 

/น.ส.นิลาวรรณ …    

  



-6- 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ มีกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
  มีกรรมการท่านใดเห็นชอบให้แปรลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จาก 
50,000   บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  10,000   บาท  คงไว้ 40,000 บาท  
ในรายการ (3) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ขอได้โปรดยกมือขึ นคะ 
มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      6      เสียง  ไม่เห็นชอบ    -       เสียง 
  งดออกเสียง          1            เสียง 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติ  เห็นชอบกับการแปรลดจ านวนเงินที่ขอ 
ประธานกรรมการฯ อนุญาตจ่าย ในรายการ (3) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ 
ตั งไว้ 50,000 บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 10,000 บาท  คงไว้ 40,000 บาท  
    ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ        6      เสียง  ไม่เห็นชอบ       -     เสียง 

งดออกเสียง     1    เสียง 
                รายการที่ ๒ หลักการ  

ข้อความเดิม.......รายจ่ายท่ัวไป.......  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ(๑) เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั ง จ านวน ๒ เครื่อง 
 หน้าที่ 27  
 ตั งไว้         41,700   บาท  
 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย     16,800 บาท  
 คงไว้         24,900 บาท 
 เหตุผล  ขอให้เทศบาลซื อ  ๑ เครื่อง จึงขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
ในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ มีกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานกรรมการฯ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
 มีกรรมการท่านใดเห็นชอบให้แปรลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จาก 
41,700   บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 16,800  บาท  คงไว้ 24,๙00 บาท  
ในประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ(๑) เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั ง จ านวน ๒ เครื่อง 
ขอได้โปรดยกมือขึ นคะ 
มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      1      เสียง  ไม่เห็นชอบ    5      เสียง 
  งดออกเสียง          ๑            เสียง 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่ากรรมการ เห็นชอบให้คงร่างเดิมของรายจ่ายในประเภทครุภัณฑ์ 
ประธานกรรมการฯ ส านักงาน รายการ(๑) เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั ง จ านวน 
๒ เครื่องในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7    
                รายการที่ 3 หลักการ  

ข้อความเดิม.......รายจ่ายท่ัวไป.......  
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ หน้าที่ 87 รายการ  (1) ค่าจ้าง
เหมารถโดยสารรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั งไว้ 150,๐๐๐ บาท  

 

 

/ตั งไว้… 
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 ตั งไว้      150,๐๐๐ บาท  
 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย    50,000 บาท  
 คงไว้      100,000 บาท 
 เหตุผล  เนื่องจากงบประมาณที่ตั งไว้สูงกว่าการเบิกจ่ายจริง จึงขอลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่ายเพื่อความเหมาะสมในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ มีกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
  มีกรรมการท่านใดเห็นชอบให้แปรลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จาก 
150,000   บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 50,000  บาท  คงไว้ 100,000 บาท ในประเภท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หน้าที่ 87 รายการ  (1) ค่าจ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ขอได้โปรดยกมือขึ นคะ 
มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      1      เสียง  ไม่เห็นชอบ    5       เสียง 
  งดออกเสียง          1            เสียง 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่ากรรมการ เห็นชอบให้คงร่างเดิมของในประเภทรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาประธานกรรมการฯ ซึ่งบริการ รายการ (๑) ค่าจ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7   

 เชิญท่านสมพงษ์   อินสม เป็นผู้ขอแปรญัตติ คนที่ ๒ 
นายสมพงษ์   อินสม เรียนท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติและกรรมการแปรญัตติ   
กรรมการแปรญัตติ กระผมนายสมพงษ์   อินสม กรรมการแปรญัตติ ขอแปรลดจ านวนเงินที่ขอ
อนุญาตจ่าย  
                รายการที่ ๑ หลักการ  

ข้อความเดิม.......รายจ่ายท่ัวไป.......  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (๑) โครงการปรับปรุงหลังคาและงานฝ้าเพดาน ภายใน-
ภายนอก อาคารส านักงานเทศบาลต าบลน  าอ้อม ตั งไว้ 369,800 บาท หน้าที่ 107  
 ตั งไว้         369,800 บาท  
 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย      50,000 บาท  
 คงไว้          319,800 บาท 
 เหตุผล  เนื่องจากงบประมาณที่ตั งไว้สูงกว่าการเบิกจ่ายจริง จึงขอลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่ายเพื่อความเหมาะสมในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ มีกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
  มีกรรมการท่านใดเห็นชอบให้แปรลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จาก 
369,800 บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๕0,000  บาท  คงไว้ 3๑๙,800 บาท   
ในประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (๑) โครงการปรับปรุงหลังคาและงานฝ้าเพดาน ภายใน-
ภายนอก อาคารส านักงานเทศบาลต าบลน  าอ้อม ขอได้โปรดยกมือขึ นคะ 
มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      1      เสียง  ไม่เห็นชอบ    5       เสียง 
  งดออกเสียง          1            เสียง 

/น.ส.นิลาวรรณ…  
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น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่ากรรมการ เห็นชอบให้คงร่างเดิมของรายจ่ายในประเภทค่า
ปรับปรุงที่ดินและประธานกรรมการฯ สิ่งก่อสร้าง รายการ (๑) โครงการปรับปรุงหลังคาและงานฝ้า
เพดาน ภายใน-ภายนอก อาคารส านักงานเทศบาลต าบลน  าอ้อมของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7   

 เชิญท่านภัชราพร  แสนโคก เป็นผู้ขอแปรญัตติ คนที่ ๓ 
น.ส.ภัชราพร  แสนโคก เรียนท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติและกรรมการแปรญัตติ   
กรรมการแปรญัตติ   ดิฉัน น.ส.ภัชราพร  แสนโคกกรรมการแปรญัตติ ขอแปรลดจ านวนเงินที่ขอ
อนุญาตจ่าย  
                รายการที่ ๑ หลักการ  

ข้อความเดิม.......รายจ่ายท่ัวไป.......  
 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน  ๆรายการ (3) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตั งไว้ 40,000 บาท หน้าที่ 78  
 ตั งไว้          40,000 บาท  
 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย        5,000 บาท  
 คงไว้           35,000 บาท 
 เหตุผล  เนื่องจากงบประมาณที่ตั งไว้สูงกว่าการเบิกจ่ายจริง จึงขอลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่ายเพื่อความเหมาะสมในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ มีกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
  มีกรรมการท่านใดเห็นชอบให้แปรลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จาก 
40,000 บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๕,000  บาท  คงไว้ 35,000 บาท  ในประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการ (3) โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ขอได้โปรดยกมือขึ นคะ 
มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      1      เสียง  ไม่เห็นชอบ    5       เสียง 
  งดออกเสียง          1            เสียง 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่ากรรมการ เห็นชอบให้คงร่างเดิมของรายจ่ายในประเภทรายจ่าย 
ประธานกรรมการฯ เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
รายการ (3) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7    
                รายการที่ ๒ หลักการ  

ข้อความเดิม.......รายจ่ายท่ัวไป.......  
 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน  ๆรายการ (4) โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ นทะเบียนสัตว์ ตั งไว้ 6,900 บาท หน้าที่ 79 

/ตั งไว้...  
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 ตั งไว้            6,900 บาท  
 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย          300 บาท  
 คงไว้            6,600 บาท 
 เหตุผล  เนื่องจากงบประมาณที่ตั งไว้สูงกว่าการเบิกจ่ายจริง จึงขอลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่ายเพื่อความเหมาะสมในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ มีกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
  มีกรรมการท่านใดเห็นชอบให้แปรลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จาก 
6,900 บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 300  บาท  คงไว้ 6,600 บาท  ในประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการ (4) โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ นทะเบียนสัตว์ ขอได้โปรดยกมือขึ นคะ 
มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      1      เสียง  ไม่เห็นชอบ    5       เสียง 
  งดออกเสียง          1            เสียง 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่ากรรมการ เห็นชอบให้คงร่างเดิมของรายจ่ายในประเภทรายจ่าย 
ประธานกรรมการฯ เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
รายการ (4) โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ นทะเบียนสัตว์ ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7    
                  รายการที่ 3 หลักการ  

ข้อความเดิม.......รายจ่ายท่ัวไป.......  
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
รายการ (1) โครงการลดขยะในชุมชน หน้าที่ 90 
 ตั งไว้         50,000   บาท  
 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย     ๑๐,000 บาท  
 คงไว้         ๔๐,000  บาท 
 เหตุผล  เนื่องจากงบประมาณที่ตั งไว้สูงกว่าการเบิกจ่ายจริง จึงขอลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่ายเพื่อความเหมาะสมในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 256๗ 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ มีกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
  มีกรรมการท่านใดเห็นชอบให้แปรลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จาก 
50,000   บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๑๐,000  บาท  คงไว้ ๔๐,000  บาท  
ในประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ (3) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ขอได้โปรดยกมือ
ขึ นคะ 
มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      ๖      เสียง  ไม่เห็นชอบ    -       เสียง 
  งดออกเสียง          ๑            เสียง 

/น.ส.นิลาวรรณ…  
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น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติ  เห็นชอบกับการแปรลดจ านวนเงินที่ขอ 
ประธานกรรมการฯ  อนุญาตจ่าย ในประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ (3) 
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๑๐,000  บาท คงไว้ ๔๐,000  บาท 
    ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ        ๖      เสียง  ไม่เห็นชอบ       -     เสียง 

งดออกเสียง     ๑    เสียง 
                รายการที่ ๔ หลักการ  

ข้อความเดิม.......รายจ่ายท่ัวไป.......  
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน  ๆรายการ (4) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั งไว้ ๔๐,000 บาท หน้าที่ 94 
 ตั งไว้            40,000 บาท  
 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย        40,000 บาท  
 คงไว้               - บาท 
 เหตุผล  ขอลดรายจ่ายในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ มีกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
  มีกรรมการท่านใดเห็นชอบให้แปรลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จาก 
40,000 บาท ขอลดรายจ่าย 40,000  บาท  คงไว้  -  บาท  ในประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการ (4) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
เด็กและเยาวชน ขอได้โปรดยกมือขึ นคะ 
มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      1      เสียง  ไม่เห็นชอบ    5       เสียง 
  งดออกเสียง          1            เสียง 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่ากรรมการ เห็นชอบให้คงร่างเดิมของรายจ่ายในประเภทรายจ่าย 
ประธานกรรมการฯ เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
รายการ (4) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7   

 เชิญท่านจันทร์เพ็ญ   บอมโคตร เป็นผู้ขอแปรญัตติ คนที่ 4 

น.ส.จันทร์เพ็ญ   บอมโคตร เรียนท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติและกรรมการแปรญัตติ   
กรรมการแปรญัตติ     ดิฉันน.ส.จันทร์เพ็ญ   บอมโคตร กรรมการแปรญัตติ ขอแปรลดจ านวนเงินที่ขอ
อนุญาตจ่าย  
                รายการที่ ๑ หลักการ  

ข้อความเดิม.......รายจ่ายท่ัวไป.......  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ   
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั งไว้ 20,๐๐๐ บาท หน้าที่ 24  
 ตั งไว้           20,000   บาท  
 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย       10,000 บาท  
 คงไว้           10,000 บาท 

 

/เหตุผล… 
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 เหตุผล  เนื่องจากงบประมาณที่ตั งไว้สูงกว่าการเบิกจ่ายจริง จึงขอลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่ายเพื่อความเหมาะสมในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 256๗ 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ มีกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
  มีกรรมการท่านใดเห็นชอบให้แปรลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จาก 
20,000   บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๑๐,000  บาท  คงไว้ 1๐,000  บาท  
ในประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ขอได้โปรดยกมือขึ นคะ 
มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      ๖      เสียง  ไม่เห็นชอบ    -       เสียง 
  งดออกเสียง          ๑            เสียง 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติ  เห็นชอบกับการแปรลดจ านวนเงินที่ขอ 
ประธานกรรมการฯ  อนุญาตจ่าย ในประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ขอลดจ านวนเงินที่ขอ
อนุญาตจ่าย ๑๐,000  บาท คงไว้ 1๐,000  บาท 
    ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ        ๖      เสียง  ไม่เห็นชอบ       -     เสียง 

งดออกเสียง     ๑    เสียง 
 รายการที่ 2 หลักการ  

ข้อความเดิม.......รายจ่ายท่ัวไป.......  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ   
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั งไว้ 30,๐๐๐ บาท หน้าที่ 25  
 ตั งไว้           30,000   บาท  
 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย         5,000 บาท  
 คงไว้           25,000 บาท 
 เหตุผล  เนื่องจากงบประมาณที่ตั งไว้สูงกว่าการเบิกจ่ายจริง จึงขอลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่ายเพื่อความเหมาะสมในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 256๗ 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ มีกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
  มีกรรมการท่านใดเห็นชอบให้แปรลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จาก 
30,000   บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 5,000  บาท  คงไว้ 25,000  บาท  
ในประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ขอได้โปรดยกมือขึ นคะ 
มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      ๖      เสียง  ไม่เห็นชอบ    -       เสียง 
  งดออกเสียง          ๑            เสียง 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติ  เห็นชอบกับการแปรลดจ านวนเงินที่ขอ 
ประธานกรรมการฯ  อนุญาตจ่าย ในประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ขอลดจ านวนเงินที่ขอ
อนุญาตจ่าย 5,000  บาท คงไว้ 25,000  บาท 
    ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ        ๖      เสียง  ไม่เห็นชอบ       -     เสียง 

งดออกเสียง     ๑    เสียง 
/รายการที่…   
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 รายการที่ 3 หลักการ  

ข้อความเดิม.......รายจ่ายท่ัวไป.......  
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ   ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย  ตั งไว้ 20,๐๐๐ บาท หน้าที่ 52  
 ตั งไว้           20,000   บาท  
 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย        10,000 บาท  
 คงไว้           10,000 บาท 
 เหตุผล  เนื่องจากงบประมาณที่ตั งไว้สูงกว่าการเบิกจ่ายจริง จึงขอลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่ายเพื่อความเหมาะสมในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 256๗ 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ มีกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
  มีกรรมการท่านใดเห็นชอบให้แปรลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จาก 
20,000   บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 10,000  บาท  คงไว้ 10,000  บาท  
ในประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ขอได้โปรดยกมือขึ นคะ 
มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      ๖      เสียง  ไม่เห็นชอบ    -       เสียง 
  งดออกเสียง          ๑            เสียง 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติ  เห็นชอบกับการแปรลดจ านวนเงินที่ขอ 
ประธานกรรมการฯ  อนุญาตจ่าย ในประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาต
จ่าย 10,000  บาท คงไว้ 10,000  บาท 
    ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ        ๖      เสียง  ไม่เห็นชอบ       -     เสียง 

งดออกเสียง     ๑    เสียง 
 รายการที่ 4 หลักการ  

ข้อความเดิม.......รายจ่ายท่ัวไป.......  
 แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบด าเนินงาน         
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั งไว้ 10,๐๐๐ บาท หน้าที่ 59  
 ตั งไว้           10,000   บาท  
 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย         5,000 บาท  
 คงไว้             5,000 บาท 
 เหตุผล  เนื่องจากงบประมาณที่ตั งไว้สูงกว่าการเบิกจ่ายจริง จึงขอลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่ายเพื่อความเหมาะสมในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 256๗ 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ มีกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
  มีกรรมการท่านใดเห็นชอบให้แปรลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จาก 
10,000   บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๕,000  บาท  คงไว้ ๕,000  บาท  
ในประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ขอได้โปรดยกมือขึ นคะ 
มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      ๖      เสียง  ไม่เห็นชอบ    -       เสียง 
  งดออกเสียง          ๑            เสียง 
 

/น.ส.นิลาวรรณ… 
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น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติ  เห็นชอบกับการแปรลดจ านวนเงินที่ขอ 
ประธานกรรมการฯ  อนุญาตจ่าย ในประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ขอลดจ านวนเงินที่ขอ
อนุญาตจ่าย 5,000  บาท คงไว้ 5,000  บาท 
    ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ        ๖      เสียง  ไม่เห็นชอบ       -     เสียง 

งดออกเสียง     ๑    เสียง 
                รายการที่ 5 หลักการ  

ข้อความเดิม.......รายจ่ายท่ัวไป.......  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ (2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการต่างๆ  ตั งไว้ 60,๐๐๐ บาท หน้าที่ 107  
 ตั งไว้           60,000   บาท  
 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย        10,000 บาท  
 คงไว้             50,000 บาท 
 เหตุผล  เนื่องจากงบประมาณที่ตั งไว้สูงกว่าการเบิกจ่ายจริง จึงขอลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่ายเพื่อความเหมาะสมในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 256๗ 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ มีกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
  มีกรรมการท่านใดเห็นชอบให้แปรลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จาก 
60,000   บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 10,000  บาท  คงไว้ 50,000  บาท  
ในประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ขอได้โปรดยกมือขึ นคะ 
มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      ๖      เสียง  ไม่เห็นชอบ    -       เสียง 
  งดออกเสียง          ๑            เสียง 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติ  เห็นชอบกับการแปรลดจ านวนเงินที่ขอ 
ประธานกรรมการฯ  อนุญาตจ่าย ในประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ (2) 
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 10,000  บาท คงไว้ 50,000  บาท 
    ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ        ๖      เสียง  ไม่เห็นชอบ       -     เสียง 

งดออกเสียง     ๑    เสียง 
 รายการที่ 6 หลักการ  

ข้อความเดิม.......รายจ่ายท่ัวไป.......  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    ตั งไว้ 1๐,000 บาท หน้าที่ 40 
 ตั งไว้            10,000 บาท  
 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย          5,000 บาท  
 คงไว้              5,000 บาท 
 เหตุผล  เนื่องจากงบประมาณที่ตั งไว้สูงกว่าการเบิกจ่ายจริง จึงขอลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่ายเพื่อความเหมาะสมในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ มีกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 

/มีกรรมการ…  
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  มีกรรมการท่านใดเห็นชอบให้แปรลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จาก 
10,000 บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 5,000  บาท  คงไว้ 5,000 บาท  ในประเภทวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่  ขอได้โปรดยกมือขึ นคะ 
มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      1      เสียง  ไม่เห็นชอบ    5       เสียง 
  งดออกเสียง          1            เสียง 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่ากรรมการ เห็นชอบให้คงร่างเดิมของรายจ่ายใน 
ประธานกรรมการฯ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7     
                รายการที่ 7 หลักการ  

ข้อความเดิม.......รายจ่ายท่ัวไป.......  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั งไว้ 25,000 บาท หน้าที่ 41 
 ตั งไว้            25,000 บาท  
 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย          5,000 บาท  
 คงไว้              20,000 บาท 
 เหตุผล  เนื่องจากงบประมาณที่ตั งไว้สูงกว่าการเบิกจ่ายจริง จึงขอลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่ายเพื่อความเหมาะสมในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ มีกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
  มีกรรมการท่านใดเห็นชอบให้แปรลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จาก 
25,000 บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 5,000 บาท  คงไว้ 20,000 บาท ในประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร์  ขอได้โปรดยกมือขึ นคะ 
มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      1      เสียง  ไม่เห็นชอบ    5       เสียง 
  งดออกเสียง          1            เสียง 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่ากรรมการ เห็นชอบให้คงร่างเดิมของรายจ่ายใน 
ประธานกรรมการฯ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7 เดิม   
                รายการที่ 8 หลักการ  

ข้อความเดิม.......รายจ่ายท่ัวไป.......  
 แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน       
หมวดค่าวัสดุ   ประเภทวัสดุส านักงาน ตั งไว้ 50,000 บาท หน้าที่ 58 
 ตั งไว้            50,000 บาท  
 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย        20,000 บาท  
 คงไว้            30,000 บาท 
 เหตุผล  เนื่องจากงบประมาณที่ตั งไว้สูงกว่าการเบิกจ่ายจริง จึงขอลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่ายเพื่อความเหมาะสมในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ มีกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
  มีกรรมการท่านใดเห็นชอบให้แปรลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จาก 
50,000 บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 20,000 บาท  คงไว้ 30,000 บาท ในประเภทวัสดุ
ส านักงาน ขอได้โปรดยกมือขึ นคะ 

/มติที่ประชุม...  
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มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      1      เสียง  ไม่เห็นชอบ    5       เสียง 
  งดออกเสียง          1            เสียง 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่ากรรมการ เห็นชอบให้คงร่างเดิมของรายจ่ายใน 
ประธานกรรมการฯ ประเภทวัสดุส านักงาน ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7 เดิม   
                รายการที่ 9 หลักการ  

ข้อความเดิม.......รายจ่ายท่ัวไป.......  
 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด าเนินงาน       
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ (2) ค่าบริการสถานทิ งและก าจัดขยะ ตั งไว้ 240,000 
บาท หน้าที่ 89 
 ตั งไว้            240,000 บาท  
 ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย        40,000 บาท  
 คงไว้            200,000 บาท 
 เหตุผล  เนื่องจากงบประมาณที่ตั งไว้สูงกว่าการเบิกจ่ายจริง จึงขอลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่ายเพื่อความเหมาะสมในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ มีกรรมการท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานกรรมการฯ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม 
  มีกรรมการท่านใดเห็นชอบให้แปรลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จาก 
240,000 บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 40,000 บาท  คงไว้ 200,000 บาท ในประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ (2) ค่าบริการสถานทิ งและก าจัดขยะ ขอได้โปรดยกมือขึ นคะ 
มติที่ประชุม  มีกรรมการฯ ยกมือเห็นชอบ      1      เสียง  ไม่เห็นชอบ    5       เสียง 
  งดออกเสียง          1            เสียง 
น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์ เป็นอันว่ากรรมการ เห็นชอบให้คงร่างเดิมของรายจ่ายใน 
ประธานกรรมการฯ ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ (2) ค่าบริการสถานทิ งและ
ก าจัดขยะ ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7     
 บัดนี   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖7  ได้พิจารณาเสร็จสิ นแล้ว ดิฉันขอสรุปการแปรญัตติในร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖7 ดังนี  
 ๑. ไม่มีผู้ยื่นเสนอแปรญัตติ กรรมการแปรญัตติเป็นผู้แปรญัตติและกรรมการแปร
ญัตติได้มีมติที่ประชุมได้แปรขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จ านวน 7 รายการ เป็นยอดงบประมาณที่แปร
ลด จ านวน 60,000 บาท งบประมาณดังกล่าวคงจะให้นายกเทศมนตรีต าบลน  าอ้อมเป็นผู้รับรองงบประมาณ
ดังกล่าว เพ่ือจะได้จัดท าโครงการเพ่ิมเติมหรือจะเพ่ิมเติมในรายการที่มีอยู่ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖7  ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ต่อไปดิฉันจะขอส่งมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เพ่ือให้ประธานสภาเทศบาล
ต าบลน  าอ้อมได้น าเข้าพิจารณาในการประชุมสภาฯ  ในวาระที่  2 และวาระ  ที่  3 ต่อไป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมจนถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.๒๕63 

ข้อ 50    “ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 
เทศบัญญัตินั นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั งรายงานและบันทึกความเห็นยื่น 
ต่อประธานสภาท้องถิ่น 

/รายงานนั น…  



-16- 
รายงานนั นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อ

ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอด จนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาส่งรายงานนั นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนการประชุมพิจารณา เว้นแต่ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง 
ประกอบรายงานหรือชี แจงข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับรายงานนั น” 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
     -ไม่มี- 
 
ปิดประชุม   เวลา  1๒.45  น. 

 
     (ลงชื่อ)    หนูไกร   โนราช ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นายหนูไกร   โนราช) 
         เลขานุการกรรมการแปรญัตติ 
          วันที่  18  สิงหาคม  25๖6 
 
    (ลงชื่อ)    นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
            (น.ส.นิลาวรรณ   เหล่าสุพรรณ์) 
           ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
          วันที่  18  สิงหาคม  25๖6 


